

THÀNH PHỐ

Khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ

Những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua cho thấy thành phố Thái Bình đã gạt hái nhiều thành tựu nổi bật. Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân thành phố, việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo được những đột phá rõ nét trên nhiều lĩnh vực.



Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nửa nhiệm kỳ qua, Thành ủy Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột phá về tiếp tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị nhằm xây dựng và phát triển thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các mặt công tác của đảng bộ và hệ thống chính trị theo phương châm hướng về cơ sở. Thành ủy phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, chú trọng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Các cấp ủy đảng tăng cường tiếp xúc, đối



Đường phố khang trang, sạch đẹp.

- Tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 22.373,7 tỷ đồng, gấp 1,52 lần năm 2015;
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố bình quân 3 năm (2016 - 2018) ước đạt 13,01%, vượt chỉ tiêu Đại hội 0,71%;
- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 2,29%;
- 100% hộ dân sử dụng nước sạch;
- Giữ vững đảng bộ trong sạch, vững mạnh;
- 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

thoại với nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ được Thành ủy chú trọng; coi trọng việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán

bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy hai cấp thực hiện 134 cuộc kiểm tra, 62 cuộc giám sát; ủy ban kiểm tra hai cấp thực hiện 145 cuộc kiểm tra, 52 cuộc giám sát. Xử lý, đề nghị xử lý kỷ luật 77 đảng viên, trong đó cảnh cáo 11 người, cách chức 2 người, khai trừ Đảng 6 người. Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để ra, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên cập nhật tình hình, từ đó xác định các nhiệm vụ mới. Hơn 2 năm triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 4 chỉ thị mới, tổ chức kiểm tra để ban hành thay thế 1 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về quản lý đất đai. Các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề được ban hành với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, nguồn lực thực hiện cụ thể; phân công cơ quan, đơn vị phụ trách, phối hợp; từng đồng chí Thành ủy viên được phân công theo dõi, chỉ đạo. Nhờ đó, UBND thành phố và các ngành chức năng đã triển khai thực hiện khá tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số tồn tại trên lĩnh vực xã hội, môi trường; việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn thấp; kết cấu hạ tầng tuy được quan tâm nhưng chưa đồng bộ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư trọng điểm, tạo nên các dự án động lực lớn của thành phố; quan tâm các dự án chất lượng gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, chỉ đạo tập trung tăng thu ngân sách, chú trọng chống thất thu thuế, nợ thuế. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

MINH NGUYỆT

Chủ động bảo vệ thủy sản trong mùa mưa bão

Thời tiết mưa mấy ngày qua đã và đang ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng thủy sản của nông dân trong tỉnh. Để tránh thiệt hại do thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão, nông dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ vật nuôi thủy sản.

Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh có 14.519ha, trong đó diện tích thủy sản nước mặn là 2.375ha, nước lợ 3.625ha, nước ngọt 8.519ha, diện tích sản xuất giống thủy sản 594ha. Ngoài ra, nông dân các huyện còn nuôi cá lồng trên sông với 525 lồng. Mấy ngày qua liên tục có mưa, mặc dù không xảy ra hiện tượng ngập lụt nhưng cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của tôm, ngao, cá và các loại thủy sản khác.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chi cục phó Chi cục Thủy sản cho biết: Mưa làm cho các yếu tố môi trường gồm: nhiệt độ, pH, độ kiềm, khoáng chất... thay đổi đột ngột dẫn đến gây sốc cho tôm nuôi. Mưa lớn gây nên hiện tượng phân tầng nước (nước mặn dưới, ngọt trên), nhiệt độ tầng đáy tăng cao do hoạt động của thủy sản nuôi và các động vật trong nước cùng quá trình phân hủy các chất hữu cơ gây thiếu ô xy tầng đáy dẫn đến tôm chết. Đối với diện tích nuôi cá, mưa khiến cho môi trường ao, đầm nuôi thay đổi đột ngột; đặc biệt, nước mưa có tính axit kết hợp với lượng phen trên bề mặt xuống ao nuôi làm cho độ pH của nước giảm thấp đột ngột dẫn đến cá nuôi yếu, một số đối tượng cá bị nổi mắt. Riêng đối với diện tích nuôi thả ngao ven biển, nếu mưa trong đợt nắng



Các hộ chủ động chằng chống và thực hiện các biện pháp bảo vệ lồng, bè nuôi cá trước khi có lũ, bão xảy ra.

nóng kết hợp với thời gian phơi bãi kéo dài (trên 6 giờ/ngày) sẽ gây sốc cho ngao. Hiện nay đang trong chu kỳ nước cường nên mưa không ảnh hưởng lớn, song nếu bão với thời điểm nước kém thì sóng sẽ đánh vùi lấp ngao nuôi. Điều đáng lo ngại nhất đối với bà con nông dân nuôi cá lồng là nếu mưa lũ xảy ra, tốc độ dòng chảy nước sông nhanh, khi nước chảy mạnh dồn ép cá vào góc lồng kết hợp độ đục tầng cao làm cho cá sặc bùn, khó hô hấp, nếu thời gian kéo dài làm cá yếu, gây chết. Những yếu tố bất thuận đó nếu không có biện pháp xử lý sớm sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho người nuôi trồng thủy sản.

Không chủ quan trước diễn biến khó lường của thời tiết, tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động nhân lực thực hiện nhiệm vụ ứng phó với bão; không được chủ quan, lơ là dẫn tới thiệt hại không đáng có về người và của. Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo công phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện phương án sơ tán người dân tại các chòi canh coi thủy sản trên sông, trên biển; di chuyển dụng cụ, thiết bị, vật tư, thức ăn chăn nuôi vào nơi an toàn trước khi có lũ, bão xảy ra.

KHẮC QUẢN

Biện pháp bảo vệ thủy sản khi có mưa to, bão:

Các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch các đối tượng thủy sản nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm; gia cố lại bè ao, đầm và có biện pháp bảo vệ tránh thất thoát thủy sản nuôi. Trước và sau khi mưa, nông dân thực hiện ngay việc rải vôi xung quanh bờ, kết hợp hòa nước tạt đều khắp mặt ao để ổn định nồng độ pH. Thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học để ổn định môi trường ao nuôi, tăng thời gian sống khi tránh hiện tượng phân tầng nước gây thiếu ôxy tầng đáy, bổ sung vitamin C trộn vào thức ăn tăng sức đề kháng bệnh cho thủy sản nuôi. Đặt lưới chắn hình chữ V tại cống xả tràn để tăng diện tích thoát nước, tránh tôm cá thoát ra ngoài khi có mưa lớn xảy ra. Đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, trong thời gian mưa lớn cần duy trì việc xả tràn nước ngọt tầng mặt. Sau mùa bão nông dân tiến hành kiểm tra các yếu tố môi trường để kịp thời bổ sung các khoáng chất, men tiêu hóa tránh hiện tượng tôm mềm vỏ. Các chủ nuôi cá lồng, bè trên sông khẩn trương gia cố lại lưới lồng, hệ thống dây neo, phao lồng, đặt tấm lưới mắt dày phía đầu lồng để hạn chế tốc độ dòng chảy hoặc di chuyển lồng, bè nuôi vào nơi ít chịu ảnh hưởng của sóng, gió, nơi có dòng chảy nhẹ. Trong thời gian bão, lũ bà con giảm hoặc dừng cho cá ăn; sau bão, lũ kịp thời bổ sung vitamin C, thuốc thú y thủy sản trộn vào thức ăn để phòng, trị bệnh cho cá.

Nguồn: CHI CỤC THỦY SẢN

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ giảm thiểu tai nạn giao thông

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/6/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 15 người. Trong đó có 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 26 người, bị thương 15 người; giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông đường bộ giảm 2 vụ, giảm 3 người chết; giao thông đường thủy không tăng, không giảm. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ là do người điều khiển xe mô tô, ô tô khi tham gia giao

thông chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông... Trước tình hình tai nạn giao thông ngày càng diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2018, Ban ATGT tỉnh duy trì thường xuyên họp giao ban hàng tháng để đánh giá những việc đã làm được trong tháng, chỉ ra tồn tại, hạn chế và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cũng làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Từ đầu năm 2018 đến

nay, các huyện, thành phố đã vượt hơn 1.200 băng rôn tuyên truyền về trật tự ATGT, phát 300 đĩa CD, viết 325 tin, bài, 15 phóng sự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Ban ATGT tỉnh đã in, phát cho Công an huyện Kiến Xương 3.000 cuốn cẩm nang nội dung phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia...

Bên cạnh tuyên truyền, công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm, thực hiện thường

xuyên. 6 tháng đầu năm 2018, các huyện, thành phố đã hoàn thành nâng cấp 15km đường; phát cây, cắt cỏ ven đường, khơi thông rãnh nước trên 80km; bổ sung 47 biển báo hiệu đường bộ và trên 70 điểm giờ giảm tốc. Cùng với việc bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, Ban ATGT tỉnh còn tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa tới chủ và người điều khiển phương tiện giao thông thủy. Trước mùa mưa bão năm 2018, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã phối hợp, kiểm tra trật tự ATGT đường thủy tại các bến đò ngang đang hoạt động.

Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như phương tiện không bảo đảm an toàn, chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định...

Theo ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh: Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp, các ngành, các địa

phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, tập trung vào các biện pháp xử lý lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, đường thủy và quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn tỉnh... Để tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền về trật

tự ATGT. Các huyện, thành phố tổ chức ra quân xử lý các điểm lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ, đường thủy làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát khác thường xuyên tuần tra lưu động, tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải trọng cho phép...

PHẠM HƯNG



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế.